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 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของส านักงานหลักประกันสุขาภาพแห่งชาติเข้าชี้แจงรายละเอียด       การขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการ
ประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องท่ีพิจารณา 

มาตรา ๒๓       กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 

มาตรา ๓๐ กระทรวงการคลัง 
 รัฐวิสาหกิจ 

 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       ๑,๒๑๑,๑๒๐,๓๐๐ บาท                   
            กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       ๑๐๘,๕๐๗,๔๖๑,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- หน่วยงานมีแผนการบูรณาให้ ๓ กองทุน คือ กองทุนส านักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการ และกองทุนประกันสังคมให้เป็นองค์กรเดียวหรือไม่ และมีภารกิจในค่าใช้จ่ายกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยแบบ
ฉุกเฉินหรือตามปกติอย่างไร เนื่องจากภารกิจการของหน่วยงานมีความคล้ายคลึงกัน 

- เพราะเหตุใดจึงมีการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ถ้าหากปรากฏว่าสถานพยาบาลใดไม่ผ่านการรับรอง 
หน่วยงานจะมีแผนด าเนินการอย่างไร และส่งผลกระทบต่อเงินค่าตอบแทนด้านวิชาชีพของบุคลากรในสถานพยาบาล
หรือไม่ ทั้งนี้ หน่วยงานมีแผนในการลดสภาพความแออัดของสถานพยาบาลหรือไม่ 
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- หน่วยงานได้ท าการส ารวจสภาวะหนี้สินของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือไม่  และมีแผนบริหาร
จัดการกับหนี้สินดังกล่าวอย่างไร ความสัมพันธ์ทางด้านภารกิจของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวง
สาธารณสุขมีความสอดคล้องกันอย่างไร กรณีที่จ านวนแพทย์ในพ้ืนที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการรักษาพยาบาล
โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคอีสาน หน่วยงานมีแผนเพิ่มแพทย์ในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือให้มีความเพียงพอต่อความต้องการอย่างไร 

- ตามแผนพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิต ประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเข้าถึงบริการ
สุขภาพและได้รับการคุ้มครองสิทธิ หมวดงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ ๓ รายการคือ ๓๗ คัน ๑๓ คัน และ 
๑๕ คัน ตามล าดับ เพราะเหตุใดจึงมีการแบ่งการเช่ารถยนต์ออกเป็น ๓ ครั้งและการเช่ารถยนต์ในแต่ละรายการมีความ
แตกต่างกันอย่างไร มีภารกิจความจ าเป็นที่จะเช่าอย่างไร 

- กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ารถยนต์เข้าไปบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานมีการ
สนับสนุนช่วยเหลือค่าบริการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และตามแผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
หมวดงบรายจ่ายอื่น ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๓,๒๗๖,๘๓๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน
มีเป้าหมายที่จะลดจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างไร กรณียาสมุนไพรสามารถที่จะรักษาและต้านเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่ ทั้งนี้
ได้ท าการศึกษาและวิจัยเกี่ยวยาสมุนไพรว่าสามารถที่จะน ามารักษาพยาบาลได้หรือไม่ ส่วนสาเหตุของโรคไตวายเกิดมา
จากอะไร มีวิธีการรักษาอย่างไร 

- หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบงานสาธารณสุขอย่างไร เป็นการใช้จ่ายที่ตรงต่อภารกิจการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานหรือไม่ และลักษณะของงานมีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ ส่วนผลสัมฤทธิ์ของการบริการด้าน
สุขภาพเป็นอย่างไร 

- หน่วยงานควรจัดท าการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านสุขภาพให้มีความทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และควรมีการกระจายการประชาสัมพันธ์ในสิ่งพิมพ์อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งขอทราบสถิติเฉลี่ยต่อคนทางด้านการ
รักษาพยาบาล 

- ภารกิจของกองทุนประกันสุขภาพเป็นอย่างไร มีความเหมือนกับภารกิจของส านักงานหลักประกันสุขภาพ
หรือไม่ และมีแผนในการบูรณาบริหารจัดการแตกต่างกับส านักงานหลักประกันสุขภาพอย่างไร การที่จะท าให้ผู้ใช้บริการ
ทางสุขภาพเกิดความรู้สึกดี อบอุ่น ได้รับความเอาใจใส่หน่วยงานจะท าอย่างไร ค่าใช้จ่ายการรักษาบริการด้านสุขภาพจะมี
ความครอบคลุมถึงคนต่างด้าวทีเ่ข้ามาท างานภายในประเทศหรือไม่  

- แผนในการบูรณาการส าหรับกรณีที่มีการป่วยแบบฉุกเฉินเป็นอย่างไร มีความหมายเหมือนกับกรณีฉุกเฉิน
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือไม ่

 

            สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ       ๑๘๒,๑๖๓,๕๐๐  บาท 
            กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน       ๗๗๓,๗๘๖,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกองทุน
การแพทย์ฉุกเฉินทางเลือกสรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ปัจจุบันหน่วยงานมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างจ านวนเท่าไร ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีความ
ครอบคลุมถึงอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติหน้าที่ด้านการฉุกเฉินอ่ืนหรือไม่ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินทางเลือกได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้น เป็นการเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยต่อคนเท่าไร ส่วนที่มีสารเคมีรั่วไหลในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งท าให้คนงานได้รับบาดเจ็บ เสียหายและต้องน าส่ง
โรงพยาบาล งบประมาณของหน่วยงานมีความครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหรือไมอ่ย่างไร  

- ในปัจจุบันสถานะทางการเงินของกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินเป็นอย่างไร หน่วยงานมีวิธีการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ ตลอดจนถึงการเผยแพร่วิธีการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างไร มี การอบรมกระบวนการรักษาพยาบาลที่
ถูกต้อง ถูกวิธีการให้แก่เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครหรือไม ่
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- ในปัจจุบันประเทศไทยมีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยแบบฉุกเฉินจ านวนเท่าไร วิธีการใน
การรักษาพยาบาลกรณีที่ความเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเป็นอย่างไร หน่วยงานมีวิธีการแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญดังกล่าวอย่างไร 

- ในระหว่างที่เกิดอุทกภัยทางธรรมชาติ ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียหายตามพื้นท่ีที่เกิดอุทกภัยเป็นจ านวนมาก 
หน่วยงานมีบทบาทในการเข้าไปดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไร มีทิศทางในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัย
พิบัติที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอย่างไร พร้อมทั้งขอทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านอุทกภัยเพ่ือมาประกอบการพิจารณา
งบประมาณ 

- หน่วยงานไดท้ าการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายในการดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีมีเหตุการณ์แบบฉุกเฉิน
อย่างไร สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเป็นอย่างไร เมื่อหน่วยงานอ่ืนมาขอความช่วยเหลือหน่วยงานจะมีวิธีการ
ช่วยเหลืออย่างไร ท าการช่วยเหลือทุกกรณีหรือไม่ ส่วนงบประมาณในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีการจัดแบ่งอย่างไร พร้อมทั้งมีแผนที่จะรองรับการเคลื่อนย้ายด้านแรงงานและท่องเที่ยวอย่างไร 

- ขอทราบค่าใช้จ่ายในการใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ท าการรับและส่งผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ในแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างไร การช่วยเหลือในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าไร การใช้เฮลิคอปเตอร์ในการช่วยเหลือเป็น
การเช่าหรือการซื้อ ถ้าหากเป็นการเช่าๆในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าไร และมีความคุ้มค่าต่อภารกิจหรือไม ่

- ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน หน่วยงานมีมาตรฐานในการ
ช่วยเหลืออย่างไร เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ เป็นกรณีใดบ้างท่ีจ าต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ท าการช่วยเหลือและกรณีใดที่ไม่
จ าต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือ    

 

            บรรษทัประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม     ๔๖๐,๕๙๐,๐๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสรุป
ประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- ค่าใช้จ่ายในกรณีที่หน่วยงานเข้าท าการค้ าประกันอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวนเท่าไร 
เงื่อนไขและมีวิธีการค้ าประกันอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างไร หน่วยงานได้ด าเนินการติดตามการ
ช าระหนี้ของลูกหนี้หรือไม่  

- ค่าใช้จ่ายในการค้ าประกันจะต้องมีการจ่ายตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ มีกฎหมายใดในรองรับการ
จ่ายเงินค่าชดเชย ส่วนแผนในการจ่ายค่าชดเชยในฐานะที่หน่วยงานเป็นผู้ค้ าประกันแก่ผู้ที่ค้างช าระหนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอย่างไร มีรายการใดบ้างที่หน่วยงานจ าต้องท าการชดเชย 

- หน่วยงานมีการค้ าประกันให้แก่ธุรกิจใดบ้าง รายการการค้ าประกันเป็นธุรกิจประเภทใด หนี้ในแต่ละ
ประเภทมีอายุความอย่างไร กรณีที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้และเกิดหนี้สูญ หน่วยงานจะมีวิธีด าเนินการอย่างไร มีอุตสาหกรรม
ใดบ้างที่ประกอบธุรกิจแล้วประสบผลส าเร็จ 

- กรณีหนีท้ีส่งสัยจะสูญเพราะเหตุใดจึงมีการสงสัยว่าจะสูญ ความแตกต่างของหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
เป็นอย่างไร และหนี้เดิมที่มีสะสมนั้นจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร การที่ลูกหนี้หนี้ค้างช าระส่งดอกเบี้ยต้องมีการค้าง
ช าระระยะเวลาเท่าไร จึงจะถือว่าเป็นหนี้ที่สงสัยจะสูญ เกิดความเสียหายจริงเท่าไร มีการค้างช าระหนี้เท่าไร เพราะเหตุ
ใดจึงมีการตั้งงบประมาณเอาไว้ล่วงหน้า มีความถูกต้องตามกฎหมายงบประมาณหรือไม่ 

 

            ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย    ๑๓,๒๗๖,๓๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
สรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 



 
๔ 

- ตามแผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืนโครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์นาวี งบประมาณ ๑๓,๒๗๖,๓๐๐ บาท เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือไทยให้มีแหล่งเงินทุนและชดเชย
ดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเกิดอุปสรรคในเรื่องความผกผัน ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเท่าไร 
และผู้ประกอบการที่ยังคงชะลอไม่เข้าร่วมโครงการเท่าไร เงินตามโครงการเดิมยังคงอยู่หรือไม่ อุปสรรคในการสนับสนุน
การประกอบพาณิชย์นาวีของหน่วยงานเป็นอย่างไร 

- กรณีที่มีการปล่อยเงินกู้ให้แก่ประเทศพม่า ซึ่งตามสัญญาจะมีการช าระหนี้คืนเมื่อไร และจะได้รับช าระ
หนี้ครบถ้วนหรือไม่ ทั้งนี้หน่วยงานมีแผนที่จะท าการซื้อเรือหรือเรือประจ าบ้านหรือไม ่

 

   กระทรวงแรงงาน        ๓๗,๘๒๙,๒๗๘,๓๐๐  บาท 
    ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน     ๑,๓๕๖,๕๕๘,๑๐๐ บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก ากับ สรุปประเด็น
ต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามกรณีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นอัตราเดียวกัน วันละ ๓๐๐ บาท ทั่วประเทศ 
เป้าหมาย ๗๗ จังหวัด หน่วยงานมีแผนการรองรับเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ครบทุกจังหวัดอย่างไรและจะมีมาตรฐาน
แก้ไขอย่างไร และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งส านักงานประกันสังคมจะได้รับงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น อยากทราบว่า
จะส่งผลให้ด้านแรงงานได้รับค่าแรงเพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของกรรมาธิการในปี ๒๕๕๕ กล่าวคือ ในด้านการ
ผลิตแรงงานเพ่ือรองรับและหน่วยงานจะมีวิธีในการด าเนินอย่างไร และขอทราบทิศทางในการวางระบบทางด้านการผลิต
แรงงาน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในการด าเนินการกับผู้ลักลอบน าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้า
ประเทศอย่างผิดกฎหมาย หน่วยงานมีวิธีการในการจับกุมผ่อนปรนอย่างไร และหน่วยงานจะมีมาตรการในการตรวจสอบ 
ควบคุม และด าเนินการกับบริษัทจัดหารแรงงานไปท างานในต่างประเทศมิให้เอาเปรียบแรงงานไทยอย่างไร และมีการ
ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ดูแลด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของแรงงานให้มีมาตรฐานความ
เป็นอยู่ที่ดีอย่างไร และหน่วยงานจะมีวิธีด าเนินการในการผ่อนปรนหลักเกณฑ์และปรับปรุงลักษณะนิ ยามกฎกระทรวง
ของผู้พิการที่ให้สถานประกอบการพิจารณารับผู้พิการเข้าท างานเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีงานท าสามารถเลี้ยงตัวได้
และด าเนินชีวิตอย่างปกติเช่นคนธรรมดา 

- กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานและในการจัดสรร
งบประมาณกระทรวงแรงงานเห็นว่าส านักงานประกันสังคมไม่ควรจะได้รับงบประมาณเกินอัตราร้อยละ ๗๕ 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้งบประมาณ หมวดงบด าเนินงาน รายการค่า
รับรองและพิธีการในผลผลิต การบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพ้ืนที่/ชุมชน และผลผลิต 
ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอและระบบการบริหาราจัดการแรงงานและผลผลิตการส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ 

- กรรมาธิการสอบถามจ านวนของแรงงานนอกระบบแรงงานต่างด้าวและแรงงานเด็ก โดยขอให้แยกตาม
วุฒิการศึกษา กรณีแรงงานต่างด้าวขอให้ชี้แจงแยกตามสัญชาติพร้อมกับรายละเอียดการออกใบอนุญาตให้แรงงานต่าง
ด้าวในแต่ละสัญชาติและกรณีแรงงานในพ้ืนที่เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
หน่วยงานมีการส ารวจข้อมูลและส่งเสริมแรงงานจากภายนอกพ้ืนที่ให้เข้าไปด าเนินการในพื้นท่ีเขตชายแดนภาคใต้อย่างไร 
นอกจากนี้ กรรมาธิการได้ขอให้หน่วยงานจัดระบบการท างานของ Caddy ในสนามกอล์ฟพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและเห็นว่าควรจะมีการจัดสวัสดิการประกันสังคมให้พนักงานดังกล่าวด้วย 

 
 
 



 
๕ 

            กรมการจัดหางาน       ๑,๐๖๙,๔๖๔,๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมการจัดหางานสรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามการด าเนินการส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือขยายโอกาสการมีงานท าให้คนพิการได้มี
งานท าทั่วถึง กรณีบริษัทต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ที่ประสบปัญหาขาดแคลนจ านวนคนพิการเข้าไปท างานในบริษัท
อยากทราบว่าหน่วยงานจะมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร และสามารถใช้วีการแก้ไขกฎหมายซึ่งก าหนดอัตราการจ้าง
คนพิการไว้ได้หรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงไปท างานในต่างประเทศ โดย
ขอให้ชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนกรณีแรงงานไทยที่เก็บเบอร์ในต่างประเทศและแรงงานไทยที่ไปท างานในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย แถบพ้ืนที่ตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานชี้แจงผลการติดตามหลังจากแรงงานได้กลับเข้าสู่ประเทศ
ไทย มีการต่อยอดสนับสนุนการจ้างงานอย่างไรบ้าง 

- กรรมาธิการขอทราบแนวทางในการส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือขยายโอกาสการมีงานท าให้ประชาชน
ผู้สูงอายุได้มีงานท าอย่างทั่วถึง หน่วยงานจะมีวิธีด าเนินการในการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุได้อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามแผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 

- กรรมาธิการขอทราบอัตราการมีงานท า และการว่างงานเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลา และขอทราบ
อัตราการใช้จ่ายกรณีแรงงานที่เดินทางไปท างานในต่างประเทศและขอทราบสถิติย้อนหลัง ๕ ปี ในการด าเนินคดีกับ
บริษัทจัดหางานที่หลอกลวงแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ โดยขอให้ชี้แจงเป็นเอกสารเสนอต่อคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ 
กรรมิการได้ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานควรจัดหาต าแหน่งงานว่างและการหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศเพ่ื อขยาย
ตลาดแรงงานไทยให้เพิ่มมากขึ้น 

 

            กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน       ๒,๑๘๒,๘๓๓,๔๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามกรณีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในเรื่องการ
ด าเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการเร่งผลิตแรงงานที่มีฝีมือเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพที่มี
ทักษะให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เน้นการผลิตสินค้าที่มี คุณภาพเพ่ือชดเชยการเสีย
โอกาสในการแข่งขันด้านต้นทุนค่าแรงของประเทศที่เพ่ิมขั้นตอนนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิม
ค่าครองชีพให้กับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานควรมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการยกระดับ
ศักยภาพแรงงานไทย  

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงรายละเอียด อุปสรรค ผลการด าเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ผลผลิตที่ ๒ ก าลังแรงงานในสถานประกอบกิจการได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและศักยภาพได้มาตรฐาน และ
ขอให้ชี้แจงโครงการที่ด าเนินการในปี ๒๕๕๖ กรณีโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย จากหลักการนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกอยากทราบว่าหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับในการ
ด าเนินการเรื่องใด 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของงบประมาณค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างไร และขอให้ชี้แจงผลที่ได้รับในผลผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- กรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณผลผลิตก าลังแรงงานในตลาดแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
และศักยภาพได้มาตรฐาน หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอ่ืน โครงการ
จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใน



 
๖ 

ปี ๒๕๕๖ ตั้งงบประมาณจ านวน ๒๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๗ ผูกพันงบประมาณ จ านวน ๙๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดย
คณะกรรมาธิการได้มีมติปรับลดลงเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กรรมาธิการเห็นว่าการด าเนินการ
โครงการดังกล่าวควรมีการประสานไปยังหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีพันธกิจตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 

            กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน      ๑,๑๐๐,๒๓๔,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสรุปประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามข้อมูลสถานประกอบการที่ปิดด าเนินการอย่างถาวร เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัยและ
สถานประกอบการที่ยังเปิดด าเนินการมีที่ใดบ้าง โดยเฉพาะกรณีบริษัทไดนามิคทอย จ ากัด ที่ปิดด าเนินกิจการ อยากทราบว่า
หน่วยงานมีส่วนช่วยเหลือลูกจ้างอย่างไร และขณะนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด 

- กรรมาธิการขอทราบแนวทางในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว พร้อมกับขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณีกรณีแรงงาน
เด็กขอทานที่ไม่ได้เป็นแรงงานไทยมีจ านวนมากขึ้น 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงงบประมาณในผลผลิตแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน หมวดงบบุคลากร 
จ านวน ๕๘๓,๔๑๙,๐๐๐ บาท และหมวดงบด าเนินงานรายการค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๔๐,๐๘๖,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ กรรมาธิการเห็น
ว่าหน่วยงานควรลดจ านวนบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ 

- กรรมาธิการขอทราบเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้งบประมาณ ผลิตแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
แรงงาน หมวดงบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๕,๖๖๙,๐๐๐ บาท และขอทราบว่างบประมาณดังกล่าวมีความ
ซ้ าซ้อนหรือไม่กับงบประมาณโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๓๐๐ บาท หมวดงบลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบโทรศัพท์สายด่วน (Call Center) 
             

รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
    ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงร้อยละ 
๐.๐๑  

 
    กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงร้อยละ 
๐.๐๑  



 
๗ 

 
              สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติลงร้อยละ ๐.๐๑  
 

             กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน     ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมลง
ร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมลงร้อยละ ๐.๐๑  

 
 

             ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทยลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทยลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
 
 



 
๘ 

             ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             กรมการจัดหางาน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการจัดหางานลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมการจัดหางานลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นางสาว
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ าสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, นายสาคร  
เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ, นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาว
มัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลง
ร้อยละ ๐.๐๑  
              เลิกประชุมเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา   

                             นายไชยกร  สุทโธ ผู้สรุปผลการประชุม 
         นางสาวอนุสรา  เกื้อข า ผู้สรุปผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

         ส านักกรรมาธิการ  ๑ 


